

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 3 năm 2016**

**1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty"), là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán Số 87/UBCK-GPHĐKD ngày 27/6/2008, Giấy phép điều chỉnh số 330/GPĐC-UBCK ngày 08/6/2010, Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 29/3/2011, Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK ngày 31/5/2011 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC-UBCK ngày 06/11/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng;  
Vốn thực góp đến ngày 30 tháng 09 năm 2016: 340.000.000.000 đồng.

**Tên giao dịch và trụ sở**

Tên giao dịch tiếng Anh của Công ty là PHUONG NAM SECURITIES CORPORATION.

Trụ sở chính đặt tại Lầu 2&3, Số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6 số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh Sài Gòn: Số 52 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Hoạt động kinh doanh chính**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY**

**2.1 Chuẩn mực và hệ thống kế toán áp dụng**

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam ("VND"), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các chính sách kế toán được quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

**2.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung.

**2.3 Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

**2.4 Đơn vị tiền tệ**

Đơn vị sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam "VND" và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đồng Việt Nam.

**3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

**3.1 Chế độ kế toán áp dụng:**

*Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán thay thế Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010. Thông tư này đưa ra các quy định các nội dung liên quan đến chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán cũng như phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

### 3.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đồng Việt Nam.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày phát sinh giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Công ty phát sinh giao dịch. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỉ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh do giao dịch trong hoạt động kinh doanh và lãi lỗ thuần chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được ghi nhận là thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

### 3.3 Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trình bày tại Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính (ngoại bảng).

### 3.4 Nguyên tắc kế toán Tài sản tài chính (TSTC) ghi nhận thông qua lãi/lỗ, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, TSTC sẵn sàng để bán, các khoản cho vay:

TSTC được phân loại thành các loại sau đây dựa trên bản chất, mục đích sở hữu vào ngày mua.

a) **Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):** TSTC được phân loại theo FVTPL khi TSTC đó được nắm giữ cho mục đích mua vào, bán ra trên thị trường tài chính thông qua hoạt động nghiên cứu và phân tích với kỳ vọng sinh lời.

TSTC được phân loại ra khỏi FVTPL trong trường hợp: TSTC là nợ cho vay hoặc khoản phải thu nếu xác định mục đích sẽ là nắm giữ trong khoảng thời gian xác định trong tương lai hoặc đến khi đáo hạn hoặc TSTC là tiền gửi được phân loại sang nhóm tiền và tương đương tiền.

Các loại TSTC được phân loại nhóm khác khi bản cần phải phân loại vào FVTPL.

Các TSTC FVTPL là công cụ nợ khi đáo hạn phải được chuyển sang ghi nhận là các khoản phải thu và lập dự phòng như một khoản phải thu khó đòi (nếu có).

b) **TSTC nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM):**

HTM là các TSTC phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được, có kỳ đáo hạn là cố định mà Công ty có dự định tích cực và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:

- Các TSTC phi phái sinh mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được CTCK xếp loại vào nhóm ghi nhận theo giá trị thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

- Các TSTC phi phái sinh đã được Công ty xếp vào loại sẵn sàng để bán (AFS), và

- Các TSTC phi phái sinh thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và các khoản phải thu.

Các tài sản tài chính HTM được ghi nhận ban đầu theo giá mua cộng các chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này. Sau ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính HTM được ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực.

c) **TSTC sẵn sàng để bán (AFS):**

AFS thuộc dạng mục TSTC của CTCK là các TSTC phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là (a) Các khoản cho vay và phải thu, (b) Các khoản đầu tư TSTC AFS được phép phân loại sang các nhóm: FVTPL, HTM.

d) **Các khoản cho vay:**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Các khoản cho vay thuộc Danh mục TSTC của CTCK là các TSTC phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường.

Các dạng cam kết cho vay được thực hiện:

- Hợp đồng giao dịch ký quỹ
- Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán

Rủi ro cho vay trong các nghiệp vụ cho vay theo qui định của luật chứng khoán (sau đây gọi tắt là rủi ro) là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ cho vay của CTCK do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết vay, thì phải lập dự phòng rủi ro cụ thể và dự phòng chung cho những tổn thất có thể xảy ra đối với nợ cho vay của CTCK. Công ty chứng khoán sẽ lập dự phòng suy giảm giá trị các khoản cho vay bao gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung.

### 3.5 Nguyên tắc đánh giá lại các TSTC:

Việc đánh giá lại các TSTC FVTPL và AFS theo giá thị trường và giá hợp lý được thực hiện theo phương pháp xác định giá trị phù hợp với qui định pháp luật. Trong trường hợp không có giá thị trường tại ngày giao dịch gần nhất, Công ty được sử dụng giá trị hợp lý để đánh giá lại các TSTC. Giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc, phương pháp hoặc mô hình lý thuyết định giá tài sản tài chính đã được Ban Giám đốc chấp thuận.

Giá thị trường của chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá lại.

Đối với các chứng khoán của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) thì giá thị trường được xác định là giá đóng cửa bình quân tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá lại.

Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường làm cơ sở để đánh giá lại là giá trung bình của các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá của 3 công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm đánh giá lại nhưng không quá 1 tháng tính đến ngày đánh giá lại.

Các công ty không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá khả năng và mức độ giảm giá dựa trên việc xem xét tình hình tài chính và giá trị sổ sách của tổ chức phát hành tại ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Năm 2016 luật kế toán chưa cho phép áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý nên Công ty chỉ thực hiện đánh giá lại chứng khoán khi có giá thị trường giảm so với giá gốc.

Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại TSTC FVTPL được ghi nhận theo nguyên tắc không bù trừ và được trình bày trên Báo cáo thu nhập toàn diện theo hai chỉ tiêu:

- Chênh lệch giảm do đánh giá lại FVTPL được phản ánh vào chỉ tiêu chi tiết “Chênh lệch giảm về đánh giá lại các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ.”
- Chênh lệch tăng do đánh giá lại FVTPL được phản ánh vào chỉ tiêu chi tiết “Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ.”

Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại AFS được ghi nhận thông qua nguyên tắc bù trừ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu của Báo cáo tình hình tài chính riêng, phần vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính theo giá trị hợp lý” và được trình bày vào chỉ tiêu “Lãi/lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán” trên Báo cáo Thu nhập toàn diện.

### 3.6 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

### 3.7 Tài sản cố định vô hình

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 3 năm 2016**

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

**3.8 Khấu hao và khấu trừ**

Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

	Số năm
Máy móc thiết bị	3 - 10
Phương tiện vận tải	6 - 10
Tài sản khác	8
Tài sản vô hình	4 - 15

**3.9 Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn:**

**Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các TSTC:** Toàn bộ giá trị phải thu bán các TSTC thuộc danh mục TSTC của CTCK phải theo dõi qua chỉ tiêu "Phải thu bán các tài sản tài chính" trên Báo cáo tình hình tài chính riêng.

**Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC:** tất cả các khoản phải thu và dự thu về cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính thuộc danh mục TSTC của CTCK phát sinh trong kỳ đều được theo dõi tại chỉ tiêu " Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính" trên Báo cáo tình hình tài chính riêng.

**Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi:**

Các khoản nợ phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. Chi phí dự phòng phát sinh được phản ánh vào "Chi phí quản lý" trong năm.

Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán thì mức trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009 như sau:

<u>Thời gian quá hạn</u>	<u>Mức trích dự phòng</u>
Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm	30%
Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm	50%
Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm	70%
Từ ba (03) năm trở lên	100%

**3.10 Các khoản phải trả và chi phí trích trước:**

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

**3.11 Các quỹ:**

Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm để trích lập các quỹ theo quy định tại Thông tư 146/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính chính ban hành ngày 6 tháng 10 năm 2014 như sau:

	<u>Mức trích lập từ lợi nhuận sau thuế</u>	<u>Mức trích lập tối đa</u>
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	10% vốn điều lệ
Quỹ dự trữ bắt buộc	5%	10% vốn điều lệ
Các quỹ khác được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.		

**3.12 Ghi nhận doanh thu**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

### *Doanh thu cung cấp dịch vụ*

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

### *Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán*

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

### *Thu nhập lãi*

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi là không chắc chắn.

### *Doanh thu cung cấp dịch vụ khác*

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

### 3.13 Thuế

#### *Thuế thu nhập hiện hành*

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải trả khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

#### *Thuế thu nhập hoãn lại*

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho khoản chênh lệch tạm thời vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản thuế ưu đãi chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ:

- Tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 3 năm 2016*

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài chính mà tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Do chưa có những chứng cứ thích hợp và đầy đủ về việc chắc chắn sẽ có được lợi nhuận tính thuế trong tương lai, nên Công ty chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 3/2016**

**7- Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính:**

**A Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính:**

**A.7.1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

*Đơn vị tính: VND*

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Tiền mặt tại quỹ	27,037,321	34,857,184
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	27,214,473,889	2,174,917,371
- Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	40,000,000,000
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	3,000,689	
<b>Cộng</b>	<b>57,244,511,899</b>	<b>42,209,774,555</b>

**A.7.2 Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý:**

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong quý	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong quý
a) Cửa CTCK	123,830	5,426,354,000
- Cổ phiếu	123,830	5,426,354,000
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
b) Cửa nhà đầu tư	77,437,870	1,223,531,239,100
- Cổ phiếu	77,427,870	1,223,425,239,100
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác	10,000	106,000,000
<b>Cộng</b>	<b>77,561,700</b>	<b>1,228,957,593,100</b>

**A.7.3 Các loại tài sản tài chính**

**7.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):**

Tài sản FVTPL	Kỳ này		Kỳ trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý (*)	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý (*)
- Cổ phiếu niêm yết	134,876,066,659	102,440,600,195	123,087,206,654	97,214,127,022
- Cổ phiếu chưa niêm yết	85,181,137,300	45,123,030,700	109,947,575,300	80,899,453,800
- Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	65,000,000,000	65,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>285,057,203,959</b>	<b>212,563,630,895</b>	<b>253,034,781,954</b>	<b>198,113,580,822</b>

(\*) Đối với cổ phiếu của các công ty đã đăng ký niêm yết giao dịch trên sàn Hose và HNX giá trị hợp lý là giá thị trường đóng cửa tại ngày 30 tháng 09 năm 2016. Đối với cổ phiếu của các công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở giá giao dịch bình quân tại ngày 30 tháng 09 năm 2016.

**7.3.2 Các khoản cho vay và phải thu**

Khoản cho vay và phải thu	Kỳ này		Kỳ trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Phải thu bán các tài sản tài chính			14,733,000,000	14,733,000,000
- Dự thu tiền lãi các tài sản tài chính	1,237,027,776	1,237,027,776		
<b>Cộng</b>	<b>1,237,027,776</b>	<b>1,237,027,776</b>	<b>14,733,000,000</b>	<b>14,733,000,000</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý 3/2016

7.3.3 Chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ và tài sản tài chính sẵn sàng để bán:

STT	Danh mục tài sản tài chính	Giá mua theo sổ sách kế toán	Giá trị thị trường các cổ phiếu (không bao gồm phần tăng giá)	Chênh lệch đánh giá giảm cuối kỳ	Chênh lệch đánh giá giảm đầu kỳ	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này
I	FVTPL					
1	Cổ phiếu niêm yết	134,876,066,659	102,440,600,195	(32,435,466,464)	(17,722,701,244)	(14,712,765,220)
2	Cổ phiếu chưa niêm yết	85,181,137,300	45,123,030,700	(40,058,106,600)	(37,788,157,200)	(2,269,949,400)
II	AFS					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>220,057,203,959</b>	<b>147,563,630,895</b>	<b>(72,493,573,064)</b>	<b>(55,510,858,444)</b>	<b>(16,982,714,620)</b>

A.7.4 Các khoản phải thu:

	Kỳ này	Kỳ trước
7.4.1 Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư	-	14,733,000,000
7.4.2 Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	1,237,027,776	-
7.4.3 Phải thu hoạt động margin	21,182,707,462	37,844,519,934
7.4.4 Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	15,385,796,534	4,207,589,581
<b>Cộng</b>	<b>37,805,531,772</b>	<b>56,785,109,515</b>

A.7.5 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

	Kỳ này	Kỳ trước
7.5.1 Phải trả Sở giao dịch chứng khoán	99,196,897	112,963,674
7.5.2 Phải trả Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	310,644,703	316,325,648
<b>Cộng</b>	<b>409,841,600</b>	<b>429,289,322</b>

A.7.6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Kỳ này	Kỳ trước
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế GTGT phải nộp	6,464,870	3,311,178
- Thuế Thu nhập cá nhân	285,164,170	240,234,533
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	-	52,159,165
<b>Cộng</b>	<b>291,629,040</b>	<b>295,704,876</b>

A.7.7 Phải trả, phải nộp khác

	Kỳ này	Kỳ trước
- Phải trả, phải nộp khác	247,147,793	250,740,210



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Quý 3/2016

**A.7.8 Dự phòng giảm giá các TSTC:**

STT	Loại TSTC	Cờ sổ lập dự phòng kỳ này				Giá trị lập dự phòng kỳ trước	Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này
		Số lượng	Giá số sách kế toán	Giá trị trường tại thời điểm lập BCCTC	Giá trị lập dự phòng kỳ này		
A	B	1	2	3	4	5	6
I	TSTC FVTPL						
I	Cổ phiếu						
	EIB	1,354,570	19,378,471,013	13,952,071,000	(5,426,400,013)	(3,800,916,013)	(1,625,484,000)
	KDC	150,040	9,386,668,800	5,664,010,000	(3,722,658,800)	(5,185,548,800)	1,462,890,000
	STB	7,611,969	90,559,388,006	70,943,551,080	(19,615,836,926)	(4,544,138,306)	(15,071,698,620)
	DPM	273,820	7,984,600,000	7,803,870,000	(180,730,000)	(399,786,000)	219,056,000
	PVS	119,000	4,923,700,000	2,522,800,000	(2,400,900,000)	(2,757,900,000)	357,000,000
	VDS	150,000	1,841,840,000	1,185,000,000	(656,840,000)	(641,840,000)	(15,000,000)
	SHB	80,000	800,000,000	368,000,000	(432,000,000)	(312,000,000)	(120,000,000)
	NTB	7,561,198	42,324,876,000	2,268,359,400	(40,056,516,600)	(37,788,157,200)	(2,268,359,400)
	ACE	500	16,500,000	14,910,000	(1,590,000)	-	(1,590,000)
	FPT	6	254,715	279,900	-	(80,485,200)	80,485,200
	Cổ phiếu khác	9	220,425	119,700	(100,725)	(86,925)	(13,800)
II	Cộng	17,301,112	177,216,518,960	104,722,971,080	(72,493,573,064)	(55,510,858,444)	(16,982,714,620)
III	TSTC cho vay						
IV	TSTC AFS						
	Cộng	17,301,112	177,216,518,960	104,722,971,080	(72,493,573,064)	(55,510,858,444)	(16,982,714,620)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2016

## A.7.9 Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị quản lý	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tài sản cố định khác	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1 Số dư đầu kỳ	582,550,300	6,919,682,539	2,779,127,273	45,541,980	10,326,902,092
2 Số tăng trong kỳ					
3 Giảm trong kỳ					
4 Số dư cuối kỳ	582,550,300	6,919,682,539	2,779,127,273	45,541,980	10,326,902,092
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>					
1 Số dư đầu kỳ	582,550,300	6,666,093,949	1,850,050,910	45,541,980	9,144,237,139
2 Tăng trong kỳ		40,827,414	102,230,730		143,058,144
- Khấu hao trong kỳ		40,827,414	102,230,730		143,058,144
- Tăng khác					
3 Giảm trong kỳ					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4 Số dư cuối kỳ	582,550,300	6,706,921,363	1,952,281,640	45,541,980	9,287,295,283
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu kỳ		253,588,590	929,076,363		1,182,664,953
2 Tại ngày cuối kỳ		212,761,176	826,845,633		1,039,606,809

## A.7.10 Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐVH khác	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
1 Số dư đầu kỳ		18,989,848,594	221,657,424	19,211,506,018
2 Số tăng trong kỳ				
- Mua trong kỳ				
- Tạo ra từ nội bộ DN				
- Tăng do hợp nhất KD				
- Tăng khác				
3 Số giảm trong kỳ				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
4 Số dư cuối kỳ		18,989,848,594	221,657,424	19,211,506,018
<b>II. Giá trị hao mòn LK</b>				
1 Số dư đầu kỳ		11,241,069,374	221,657,424	11,462,726,798
2 Số tăng trong kỳ		339,383,475		339,383,475
- Khấu hao trong kỳ		339,383,475		339,383,475
- Tăng khác				
3 Số giảm trong kỳ				
Bao gồm:				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác (*)				
4 Số dư cuối kỳ		11,580,452,849	221,657,424	11,802,110,273
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1 Tại ngày đầu kỳ		7,748,779,220		7,748,779,220
2 Tại ngày cuối kỳ		7,409,395,745		7,409,395,745

## BAN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2016

A.7.11 Chi phí trả trước	Kỳ này	Kỳ trước
<b>a. Chi phí trả trước ngắn hạn:</b>		
- Chi phí thuê nhà	32,114,600	
- Chi phí công cụ, dụng cụ		38,101,509
- Chi phí trả trước khác chờ phân bổ	859,164,774	890,292,014
<b>Cộng</b>	<b>891,279,374</b>	<b>928,393,523</b>
<b>b. Chi phí trả trước dài hạn:</b>		
- Chi phí công cụ, dụng cụ		85,495,776
- Chi phí Bảo hiểm xe ô tô	2,385,787	8,111,698
- Chi phí thuê kênh FPT trả trước 12 tháng chờ phân bổ		25,600,000
- Chi phí thuê kênh FTTH trả trước chờ phân bổ	66,528,008	319,991
- Chi phí sửa chữa tòa nhà CN Sài Gòn		267,955,335
<b>Cộng</b>	<b>68,913,795</b>	<b>387,482,800</b>
<b>A.7.12 Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán</b>		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
- Tiền nộp bổ sung	2,889,565,500	2,643,298,199
- Tiền lãi phân bổ trong năm	750,974,651	556,158,052
<b>Cộng</b>	<b>3,760,540,151</b>	<b>3,319,456,251</b>
<b>A.7.13 Lợi nhuận chưa phân phối</b>		
	Kỳ này	Kỳ trước
1 Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	51,555,532,078	50,556,934,362
2 Lợi nhuận chưa thực hiện	(72,493,573,064)	(41,760,872,838)
<b>Tổng cộng</b>	<b>(20,938,040,986)</b>	<b>8,796,061,524</b>

## A.7.14 Tài sản tài chính niêm yết/dăng ký giao dịch của CTCK

Tài sản tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	65,287,020,000	60,277,650,000
2. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
3. Tài sản tài chính chờ thanh toán		5,300,000,000
<b>Cộng</b>	<b>65,287,020,000</b>	<b>65,577,650,000</b>

## A.7.15 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

Tài sản tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng.	118,707,160,000	75,611,980,000
<b>Cộng</b>	<b>118,707,160,000</b>	<b>75,611,980,000</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 3/2016**

**A.7.16 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà Đầu Tư:**

Tài sản tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	1,579,455,740,000	1,476,276,600,000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	795,130,000	61,000,000
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	3,042,303,610,000	3,092,117,510,000
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	1,289,263,740,000	328,832,900,000
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán	7,678,200,000	13,583,700,000
<b>Cộng</b>	<b>5,919,496,420,000</b>	<b>4,910,871,710,000</b>

**A.7.17 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà Đầu Tư:**

Tài sản tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng.	211,687,520,000	145,376,870,000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng.	1,089,825,650,000	
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố.	490,181,600,000	490,181,600,000
<b>Cộng</b>	<b>1,791,694,770,000</b>	<b>635,558,470,000</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>A.7.18 Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư</b>	<b>3,496,720,000</b>	<b>12,644,800,000</b>

**A.7.19 Tiền gửi của Nhà đầu tư**

Tiền gửi của Nhà đầu tư	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.	11,360,972,781	67,995,931,152
2. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý.	4,609,600	
3. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	5,238,153,316	2,326,633,705
4. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư.		18,765,192,234
<b>Cộng</b>	<b>16,603,735,697</b>	<b>89,087,757,091</b>

**A.7.20 Phải trả Nhà đầu tư**

Loại phải trả	Kỳ này	Kỳ trước
1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý.		
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước.	13,557,720,097	89,087,757,091
1.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài.		

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 3/2016**

2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý.		
2.1. Của Nhà đầu tư trong nước	2,940,425,953	
2.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài	105,589,647	
<b>Cộng</b>	<b>16,603,735,697</b>	<b>89,087,757,091</b>

**A.7.21 Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán	8,688,314	
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán	781,158,378	
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
<b>Cộng</b>	<b>789,846,692</b>	<b>-</b>

**A.7.22 Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư**

<b>Các khoản phải trả</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
1. Phải trả nghiệp vụ margin.	21,182,707,462	37,844,519,934
2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	15,385,796,534	4,207,589,581
<b>Cộng</b>	<b>36,568,503,996</b>	<b>42,052,109,515</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Quý 3/2016

**B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập toàn diện:**

**B 7.23 Thu nhập**

**7.23.1 Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ trước
A	B	1	2	3=1*2	4	5=3-4	6	7
1	Cổ phiếu niêm yết	123,330	43,865	5,409,854,000	5,235,675,285	174,178,715	87,778,715	1,728,158,205
2	Cổ phiếu chưa niêm yết			-		-		9,064,659,390
10	<b>Tổng cộng</b>	<b>123,330</b>	<b>43,865</b>	<b>5,409,854,000</b>	<b>5,235,675,285</b>	<b>174,178,715</b>	<b>87,778,715</b>	<b>10,792,817,595</b>

**7.23.2 Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a. Từ tài sản tài chính FVTPL	1,781,381,924	4,455,617,746

**B 7.24 Doanh thu hoạt động tài chính**

STT	Các loại doanh thu hoạt động tài chính	2016		2015
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	80,737,437	178,641,009	351,873,243
	<b>Cộng</b>	<b>80,737,437</b>	<b>178,641,009</b>	<b>351,873,243</b>

**B 7.25 Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ**

STT	Loại chi phí	2016		2015
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	886,910,372	2,439,800,523	1,009,059,881
2	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	1,050,996,406	3,096,287,062	2,098,727,840
3	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	1,346,901	216,094,641	-
	<b>Cộng</b>	<b>1,939,253,679</b>	<b>5,752,182,226</b>	<b>3,107,787,721</b>

**B 7.26 Chi phí quản lý**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Tổng chi phí quản lý của CTCK	4,532,328,293	6,427,625,343

**B 7.27 Thu nhập khác và chi phí khác**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu nhập khác	-	294,000,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>294,000,000</b>
Chi phí khác	-	-

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Quý 3 năm 2016*

**E. MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH**

Các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay và nợ, các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Mục đích chính của các khoản nợ phải trả tài chính này là hỗ trợ tài chính cho hoạt động của Công ty. Công ty có các khoản hợp tác kinh doanh, phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác, tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công ty. Công ty còn nắm giữ các khoản đầu tư ngắn hạn và đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán. Công ty không nắm giữ hoặc phát hành các công cụ tài chính phái sinh.

Công ty chịu rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Nhiệm vụ quản lý rủi ro là nhiệm vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty có hệ thống kiểm soát mức cân đối có thể chấp nhận được giữa chi phí rủi ro và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc theo dõi liên tục quy trình quản lý rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo mức cân đối phù hợp giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Ban Tổng Giám đốc xem xét thống nhất các chính sách quản lý những rủi ro này như tổng hợp dưới đây.

**E.1 Rủi ro thị trường**

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có hai loại rủi ro: rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các khoản vay và nợ, tiền gửi, các khoản đầu tư sẵn sàng để bán.

Các phân tích độ nhạy này được lập trên cơ sở giá trị nợ thuần, tỷ suất giữa lãi suất cố định với lãi suất thả nổi của các khoản nợ và tỷ lệ các công cụ tài chính có gốc ngoại tệ đều cố định.

*Rủi ro lãi suất*

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản hợp tác kinh doanh, phải thu khách hàng các khoản phải thu khác, tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, và các khoản nợ phải trả tài chính. Những khoản đầu tư này phần lớn là ngắn hạn, và không được nắm giữ với mục đích đầu cơ. Nợ phải trả tài chính có lãi suất cố định.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan để xác định chính sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục đích quản lý giới hạn rủi ro của Công ty

*Độ nhạy lãi suất*

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy lãi suất do mức độ rủi ro lãi suất của Công ty là rất nhỏ hoặc nợ phải trả tài chính có lãi suất cố định.

*Rủi ro về giá cổ phần*

Chứng khoán vốn niêm yết và chưa niêm yết do Công ty nắm giữ chịu ảnh hưởng của rủi ro giá thị trường phát sinh do tình trạng không chắc chắn về giá trị trong tương lai của các khoản đầu tư chứng khoán.

Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết của Công ty trên Báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 là 212.563.630.895 đồng Việt Nam. Sự tăng (hoặc giảm) 10% của chỉ số chứng khoán có thể làm tăng (hoặc giảm) một tỷ lệ tương ứng trên doanh thu từ hoạt động đầu tư của Công ty; tùy thuộc vào mức độ trọng yếu và kéo dài của sự suy giảm và tùy thuộc vào trạng thái nắm giữ của danh mục đối với những cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số thị trường.

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Quý 3 năm 2016*

**E.2 Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình, bao gồm cả tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác.

*Đầu tư chứng khoán nợ*

Rủi ro tín dụng liên quan đến đầu tư chứng khoán nợ dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Công ty về đầu tư chứng khoán. Tại mỗi kỳ lập báo cáo tài chính, Công ty đánh giá rủi ro tín dụng đối với các chứng khoán nợ trên cơ sở thông tin về tình hình thị trường và khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

*Phải thu khách hàng*

Việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng chưa trả thường xuyên được theo dõi. Các phân tích về khả năng lập dự phòng được thực hiện tại ngày lập báo cáo trên cơ sở từng khách hàng đối với các khách hàng lớn. Các khoản phải thu khách hàng của Công ty thuộc một số lượng lớn khách hàng đa dạng và có tài sản bảo đảm đối ứng, do đó không có rủi ro tập trung về tín dụng.

*Tiền gửi ngân hàng*

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng từ số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận kế toán và bộ phận Nguồn vốn theo chính sách của Công ty. Công ty đánh giá rủi ro tập trung về tín dụng liên quan đến tiền gửi ngân hàng ở mức thấp.

**E.3 Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài chính và các khoản phải trả tài chính.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng tiền.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Dương Thị Cẩm Vân

Đinh Thị Bích Thủy



Lữ Bình Huy